



## สารจากพระจิตะวงษ์ อนุตฺตโร

เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกันประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

### เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน

และภาคีองค์กรร่วมจัด สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย

สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

และสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่อยู่ในสังคมมาหลายพันปีมีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแผ่หลักธรรม โดยการปฏิบัติตามพระธรรม พระวินัยและมีบทบาทอื่นๆ ที่ขัดต่อสมณสารูปและเป็นประโยชน์สุขต่อสังคม ในชุมชนต่างๆ จะมีวัดตั้งอยู่ในชุมชนและมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในทุกวัดไป พระสงฆ์กับชุมชนจึงความสัมพันธ์กันมายาวนานโดยมีผลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะพระสงฆ์อาศัยปัจจัย ๔ จากพุทธบริษัทในชุมชนในการดำรงชีวิต และชุมชนเองยังต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาในการกลม่อเกลารจิตใจให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมา

การเผยแผ่หลักธรรมพระสงฆ์ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายในการสื่อความรู้ ความเข้าใจไปยังประชาชนให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่ม ในขณะที่เดียวกันสังคมได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ที่สังคมกำลังมีความนิยมและสนใจอยู่เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มชนเหล่านั้น พระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรของพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าในสื่อสารสนเทศเหล่านี้เป็นอย่างดี นำสมัย มีการศึกษาทั้งในและนอกระบบสุดแต่โอกาสของบุคคล

ฉะนั้น การเผยแผ่ที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันได้แก่การเผยแผ่ทางสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพราะสื่อเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชนสามารถนำหลักธรรมเข้าถึงตัวของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มค่านิยม การเผยแผ่ธรรมจึงไม่สามารถปฏิเสธในการใช้สื่อต่างๆ เหล่านี้ได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของพระมหาบุญไทย ปุณฺณมโน\* ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง "ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน" พบว่า คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก แต่มักจะดำเนินการมีข้อมูลเคลื่อนไหวมากกว่า และทันสมัย มากกว่า จึงทำให้มีประสิทธิภาพในระดับดี ส่วนเว็บไซต์ของวัดนั้น ยังไม่ค่อยมีประสิทธิผลเท่าที่ควร

ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนาจึงมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกันและกันมากขึ้น การใช้สื่อเทคโนโลยีจึงความจำเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน

(พระจิตะวงษ์ อนุตฺตโร)

เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

\* พระมหาบุญไทย ปุณฺณมโน, ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย ในปัจจุบัน, ปริญญา นวัตกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒ หน้าบทคัดย่อ.